

ในปีใหม่นี้ ด้วยคำอวยพรว่า: “ขอให้ลูกประสบความสำเร็จ” จงนาการเปิดเผยพอและตัวลูกเองให้เข้ามาใกล้

วันนี้ ผู้สร้างยุคใหม่ได้มาเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่กับลูกๆของท่าน ซึ่งเป็นนายผู้สร้างยุคใหม่ ทุกคนในโลกเฉลิมฉลองปีใหม่ อย่างไรก็ตามลูกทุกคนกำลังสร้างยุคใหม่ ลูกทุกคนมีความสุขของยุคใหม่ ลูกรู้ว่ายุคใหม่กำลังจะมาถึง ผู้คนในโลกเฉลิมฉลองปีใหม่เพียงหนึ่งวัน และลูกทุกคนเฉลิมฉลองยุคใหม่ตลอดยุคบรรจบพบกัน เมื่อถึงปีใหม่ ลูกเฉลิมฉลองด้วยความสุขและมอบของขวัญให้กันและกัน ลูกให้ของขวัญอะไร? ของขวัญเหล่านี้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น พ่อ ผู้สร้างยุคใหม่ มอบของขวัญอะไรให้กับลูกๆของท่าน? ท่านมอบของขวัญทองคำแก่ลูกนั่นคือยุคทอง ซึ่งลูกทุกคนจะกลายเป็นทองคำ ลูกกลายเป็นคนใหม่ด้วยสิ่งนี้ ในช่วงเวลาสั้นๆ ปีใหม่จะเริ่มต้นขึ้น แต่ทุกสิ่งจะไม่กลับมาใหม่อีก ในยุคใหม่ของลูก แม้แต่ธรรมชาติก็จะกลับมาใหม่ แม้แต่ดวงวิญญาณก็จะรับเครื่องแต่งกายใหม่ (ร่างกาย) ทุกสิ่งจะใหม่ นั่นคือ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสภาพสะโตประธานและสภาพยุคทอง ดังนั้น ในขณะที่เฉลิมฉลองปีใหม่ ลูกเพียงแต่จดจำยุคใหม่ในจิตใจและในสติปัญญาของลูกเท่านั้น ลูกจดจำยุคใหม่ใช้ไหม? หรือว่าลูกจดจำปีใหม่เพียงในวันนี้นั้น?

ก่อนอื่นบัพดาตาขอแสดงความยินดีกับลูกสำหรับยุคใหม่ และพร้อมกันนั้น ท่านก็แสดงความยินดีกับลูกสำหรับปีใหม่ด้วย เพราะลูกทุกคนมาเฉลิมฉลองปีใหม่ใช้ไหม? เฉลิมฉลอง! เฉลิมฉลองอย่างมาก! เฉลิมฉลองคำทักทายและคำอวยพรที่ไม่สูญสลายสำหรับของขวัญที่ไม่สูญสลายที่ลูกได้รับจากบัพดาตา กล่าวคำทักทายและให้คำอวยพรแห่งความปรารถนาดีแก่กันอยู่เสมอ นี่คือการทักทายและคำอวยพรที่แท้จริง เมื่อลูกกล่าวคำทักทายและอวยพร ลูกเองก็มีความสุข และคนอื่นๆก็มีความสุขเช่นกัน พวกเขาจะมีความสุขเช่นกันใช้ไหม? ดังนั้น คำทักทายและคำอวยพรจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ก็คือคำอวยพรแห่งความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่มีต่อกัน ความปรารถนาดีเป็นวิธีการทักทายและการอวยพรที่สูงส่ง ที่ไม่ว่าดวงวิญญาณใดจะมีความรู้สึกแบบใด แม้ว่าดวงวิญญาณนั้นจะไม่มีเจตนาดีก็ตาม แม้ว่าดวงวิญญาณนั้นจะไม่มีเจตนาที่ดี แต่ความปรารถนาดีของลูกสามารถเปลี่ยนเจตนาของดวงวิญญาณนั้นได้ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเขาได้อีกด้วย แท้จริงแล้ว ความหมายของคำว่า ธรรมชาติ (สวัยะ) คือ ความรู้สึกดี (สวะ/สุ) ความรู้สึก (ภวะ) จงกล่าวคำทักทายและคำอวยพรอันไม่สูญสลายนี้แก่ทุกดวงวิญญาณในทุกขณะ ไม่ว่าคนอื่นจะให้อะไรแก่ลูกก็ตาม ลูกเพียงแค่นี้ให้ความปรารถนาดีแก่ทุกคนต่อไป ด้วยการที่ลูกอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของการมีจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณของการเป็นดวงวิญญาณที่ไม่สูญสลาย ดวงวิญญาณนั้นก็เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ดังนั้น ลูกจะนำความพิเศษใดมาสู่ปีใหม่นี้? ในตัวลูกเอง ในคนอื่น และในงานรับใช้? เนื่องจากเรียกกันว่าปีใหม่ ลูกจะทำสิ่งใหม่ๆใช้ไหม? แล้วลูกจะนำความใหม่อะไร? ลูกแต่ละคนได้วางแผนสำหรับความใหม่ของตนเองแล้วหรือยัง? หรือว่าตอนนี้ลูกจะเฉลิมฉลองปีใหม่เท่านั้น? ลูกได้เฉลิมฉลองการพบปะ ลูกได้เฉลิมฉลองปีใหม่ แต่ลูกได้วางแผนอะไรสำหรับความใหม่บ้างไหม?

สำหรับปีนี้ บัพดาตาลูกกำลังส่งสัญญาณถึงลูกๆ ทุกคนโดยเฉพาะ ตามเวลา ลูกๆ ทุกคน ไม่ว่าลูกจะนั่งอยู่ที่นี้ในรูปที่มีตัวตน เบื้องหน้าบาบา ไม่ว่าลูกจะอยู่ในดินแดนนี้หรือในต่างประเทศ กำลังรับฟังและรับชมผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ – และบัพดาตาเห็นว่าทุกคนกำลังนั่งอย่างสบายมากและเฝ้าดูด้วยความยินดีอย่างยิ่ง – ดังนั้นสัญญาณของบัพดาตาสำหรับลูกๆ ที่รักและแสนหวานทุกคนในโลกนี้คือ: "เวลานี้ในชีวิตบราห์มินของลูก จงเพิ่มบัญชีออมและบัญชีสะสมของลูกตั้งแต่ช่วงเวลามฤตจนถึงเวลากลางคืน" ให้ลูกแต่ละคนวางแผนตามงานของลูก ตอนนี้ เพิ่มบัญชีออมและบัญชีสะสมของลูกสำหรับสมบัติที่มีค่าทั้งหมดที่ลูกได้รับในชีวิตบราห์มินของลูก เพราะวันนี้ บัพดาตาเห็นผลลัพธ์จนถึงสิ้นปีของลูกๆทุกคนในทุกหนแห่ง ท่านเห็นอะไร? ลูกรู้อะไรแล้ว ลูกผู้เป็นครูรู้อะไร ลูกดับเบิลโพเรนเนอร์รู้อะไร มหาะตีรู้อะไรนี้ ตามจำนวนที่ลูกควรมีในบัญชีสะสมของลูก... บาบาจะพูดอย่างไรได้? ลูกสามารถพูดได้ด้วยตัวเอง เพราะบัพดาตาเห็นว่าเวลาแห่งการสะสมสมบัติที่มีค่าทั้งหมดคือเวลานี้เท่านั้นในยุคบรรจบพบกัน ไม่ว่าลูกจะสะสมสมบัติที่มีค่าได้มากเพียงใดในยุคที่สั้นนี้ ลูกก็จะยังคงได้รับรางวัลตามนั้นไปตลอดทั้งวงจร ลูกทุกคนมีคติพจน์ คติพจน์ของลูกคืออะไร? "ถ้าไม่ใช่ตอนนี้..." อะไรตามมาหลังจากนี้? "ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ ก็ไม่มีวันอีกแล้ว" ลูกเก็บคติพจน์นี้ไว้ในหัวของลูกเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในหัวใจและในการจดจำระลึกถึงของลูก ลูกจำได้และลูกก็ลืม สมบัติล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นฐานของความยิ่งใหญ่ของชีวิตบราห์มินนี้คือ สมบัติแห่งความคิด สมบัติแห่งเวลา สมบัติแห่งพลังและสมบัติแห่งความรู้นี้ สมบัติแห่งความมั่งคั่งทางกายภาพนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป บัพดาตาเห็นว่าบราห์มินแต่ละคนสามารถทำให้

ตนเองและงานรับใช้สูงส่งได้ในระดับใดด้วยสมบัติแห่งความคิดที่สูงส่ง เวลานี้ ลูกทุกคนต้องเน้นย้ำสิ่งนี้ให้มากขึ้น

ลูกบราห์มินมีพลังมากมายในหนึ่งความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งที่ลูกสามารถให้ความร่วมมือกับดวงวิญญาณมากมายได้ ลูกสามารถเพิ่มความสำคัญของพลังแห่งความคิดของลูกได้ในระดับที่ลูกต้องการ ในขณะที่นั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนสามารถทำให้จรวดซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ไปถึงสถานที่ใดที่หนึ่งได้ในทุกที่ทุกเวลาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการ ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที จรวดนั้นเมื่อเทียบกับความคิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งของลูกแล้วเป็นอย่างไร? เพียงแค่นี้มันในลักษณะที่ประณีตและคอยดู ผลลัพธ์ของวิธีการของลูกนั้นสูงส่งมาก อย่างไรก็ตาม เวลานี้ให้หนึ่งในเตาเผาแห่งการทบทวนตนเอง ในปีใหม่นี้ ให้อาหารสำหรับแผนการออมสำหรับตัวลูกเอง เพิ่มการสะสมของลูก กำหนดเวลาตลอดทั้งวันสำหรับตัวลูกเองในการทบทวนตนเองเป็นครั้งคราว ลูกเองสามารถทำสิ่งนี้ได้ แต่คนอื่นไม่สามารถทำสิ่งนี้เพื่อลูกได้ ก่อนถึงปีแห่งการเปิดเผย บัพาดาเรียกปีนี้ว่า "ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในปีนี้" พื้นฐานของความสำเร็จ (safalta) คือการให้ทุกสมบัติในทางที่มีค่า (safal karna) ใช้สมบัติเหล่านี้ในทางที่มีค่าและประสบความสำเร็จ ความสำเร็จจะนำมาซึ่งการเปิดเผยโดยอัตโนมัติ ลูกรับใช้ด้วยคำพูดได้ดีมาก แต่เวลานี้ ด้วยพรแห่งความสำเร็จ จงนำการเปิดเผยพ่อและตัวลูกเองให้เข้ามาใกล้มากขึ้น ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้สัมผัสชีวิตของบราห์มินทุกคนว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยสมบัติที่มีค่าทั้งหมด ดวงวิญญาณในทุกวันนี้ต้องการได้รับประสบการณ์จากลูกผู้เป็นภาพลักษณ์แห่งประสบการณ์ พวกเขาต้องการฟังน้อยลงและสัมผัสประสบการณ์ให้มากขึ้น พื้นฐานของประสบการณ์คือปัญหาของการสะสมสมบัติที่มีค่า เวลานี้ ตลอดทั้งวัน เป็นครั้งคราว ให้ตรวจสอบชาร์ทของลูก ว่าฉันได้สะสมสมบัติที่มีค่านี้ไว้มากแค่ไหน? ดูที่บัญชีสะสมของลูก ดูที่ชาร์ทของลูก ลูกมีความคิดมากเท่าใดในหนึ่งนาที? ความเร็วของความคิดนั้นรวดเร็วใช่ไหม? ก็ความคิดที่มีค่าและก็ความคิดที่เสียไป? ก็ความคิดที่ทรงพลังและก็ความคิดที่ธรรมดา? ลูกแต่ละคนมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบใช่หรือไม่? หรือว่าลูกไม่มี? ลูกทุกคนมีเครื่องตรวจสอบหรือไม่? ลูกผู้เป็นครูมีหรือไม่? เช่นที่ลูกมีคอมพิวเตอร์และอีเมลในศูนย์ของลูก ในทำนองเดียวกันลูกมีเครื่องตรวจสอบนี้ในลักษณะเดียวกันหรือไม่? ลูกดับเบิลฟอเรนเนอร์มีหรือไม่? มันใช้งานได้หรือมันเสียไปแล้ว? ลูกพันดาสามีเครื่องตรวจสอบนี้ใหม่? ลูกทุกคนมีหรือไม่? ถ้าลูกคนใดคนหนึ่งไม่มี ลูกสามารถยื่นคำขอได้ เมื่อลูกตั้งสำนักงานขึ้นมา สิ่งแรกที่ลูกต้องคิดถึงคืออุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งลูกต้องการสำหรับสำนักงานในโลกทุกวันนี้ เช่น คอมพิวเตอร์ อีเมล เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ลูกต้องการสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดใช่หรือไม่? ดังนั้นเช่นกันในชีวิตบราห์มินและในสำนักงานของหัวใจของลูก ลูกมีเครื่องทั้งหมดเหล่านั้นหรือไม่?

บัพาดาเคยบอกลูกก่อนหน้านี้เช่นกันว่าแม้แต่ธรรมชาติก็มาบอกกับบัพาดาว่า: "ฉันพร้อมเสมอ" เวลาที่คอยมองดูลูกบราห์มินซ้ำแล้วซ้ำเล่า บราห์มินพร้อมไหม? เวลาที่มาเยี่ยมเยียนบราห์มินซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้นบัพาดาจึงถามลูก ลูกยกมือขึ้นได้ดีมาก และบัพาดาก็พอใจ ตอนนี้จงพร้อมเสมอถึงขนาดที่ทุกความคิด ทุกวินาที และทุกลมหายใจที่ผ่านไปนั้นช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน (ว่า! ว่า!) ไม่ใช่ "Why (ทำไม)" แต่เป็น "ว่า ว่า!" ในขณะนั้น บางครั้งมันก็เป็น "ว่า ว่า" (มหัศจรรย์) และบางครั้งก็กลายเป็น "why (ทำไม)" บางครั้งใช้จุดพลุสตอป บางครั้งใช้เครื่องหมายคำถาม บางครั้งใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ ให้จิตใจของลูกทุกคนพูดว่า ว่า! ไม่ว่าลูกจะสร้างความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับใครก็ตาม ไม่ว่าจะ เป็นบราห์มินหรือผู้ที่รับใช้ ให้คำว่า "ว่า! ว่า!" ออกมาจากพวกเขา อัจชะ

วันนี้ พ่อบราห์มาซึ่งเป็นปู่ทวดที่ยิ่งใหญ่มีความหวังที่บริสุทธิ์อยู่หนึ่งอย่าง พ่อบราห์มากล่าวว่า พ่อต้องการพูดสิ่งหนึ่งกับหลานๆของพ่อ สิ่งนั้นคืออะไร? สิ่งนั้นก็คือประการแรก ให้ลูกทุกคนมีรอยยิ้มทางจิตวิญญาณบนใบหน้าอยู่เสมอ ลูกได้ยินสิ่งนี้หรือไม่? จงตั้งใจฟังด้วยหูที่เปิดกว้าง ประการที่สอง คำพูดของลูกต้องมีความอ่อนหวานเสมอ อย่าให้แม้แต่คำเดียวไม่มีความอ่อนหวาน ขอให้ใบหน้าของลูกมีความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณ มีความอ่อนหวานในคำพูด และในจิตใจ และสติปัญญาของลูกให้มีความปรารถนาดี ความรู้สึกเมตตา และความรู้สึกของการเป็นผู้ประทานอยู่เสมอ จงเดินตามพ่อในทุกย่างก้าว ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? ครู ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? เยาวชน ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? (รีทริทของกุ่มเยาวชนจากดินแดนนี้และต่างประเทศกำลังจัดขึ้นที่ญาณสะโรวาร์) บัพาดาได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากจากกลุ่มเยาวชน ขอแสดงความยินดีหลายล้านเท่า ผลลัพธ์ดี ลูกมีประสบการณ์ที่ดี บัพาดารู้สึกยินดีและพอใจ บัพาดาได้ยินประสบการณ์ของลูกเช่นกัน พวกเขาไม่ได้ถ่ายทอดผ่านผู้อื่น แต่บัพาดาได้ยินประสบการณ์ของลูกโดยตรง อย่างไรก็ตาม เวลานี้ให้รักษาประสบการณ์เหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญสลายด้วยพรของการทำให้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นอมตะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ให้เพิ่มประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของลูกอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อย่าลดประสบการณ์เหล่านั้นลง ไม่ว่าลูกจะมามอบันหลังจากสามเดือนหรือไม่ก็ตาม - เพราะลูกจะไม่กลับมาจากต่างประเทศหลังจากสามเดือน -

ลูดยังคงต้องเก็บบัญชีของลูกไว้และส่งให้บิดาแล้วท่านจะทำเครื่องหมายให้คะแนนไว้ หรือท่านจะให้เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เป็นอยู่ก็ได้ สิ่งนี้ โอเคไหม? ปรบมือข้างหนึ่ง อัจชะ

วันนี้เป็นวันแห่งการทักทายและอวยพรกัน บิดาได้อินและเห็นข่าวดีอื่นๆ ลูกผู้เป็นเด็กเล็กๆที่สวมมงกุฏนั่งอยู่ที่นี้ ลูกจะได้รับมงกุฏ แต่พวกเขาได้รับไปแล้ว ยินขึ้น! ดูกุ่มที่ได้รับการสวมมงกุฏ ลูกผู้เป็นเด็กเล็กๆ (บัคเซ) คือผู้ที่มีความจริงแท้ (ซัคเซ) ในหัวใจของพวกเขาอยู่เสมอ ลูกเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์ใช่ไหม? เป็นสิ่งที่ดี บิดาเห็นว่าผลลัพธ์ของลูกๆ นั้นก็ดี ขอแสดงความยินดีด้วย! อัจชะ

ดับเบิลฟอเรนเนอร์: บิดาเห็นว่าจดหมายและบันทึกของลูก เป็นบันทึกของความกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม บิดาเห็นว่าสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในบันทึกบางส่วน บางคนเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้น พวกเขาเขียนเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของพวกเขา อย่างไรก็ตาม บางคนแสดงให้เห็นความไม่ระมัดระวังเล็กน้อยเช่นกัน อย่าได้ไม่ระมัดระวัง! ตื่นตัว! สิ่งหนึ่งที่บิดาไม่ชอบคือความไม่ระมัดระวัง อีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ชอบคือลูกมีความท้อแท้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จงมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ หัวใจที่ท้อแท้คือหัวใจที่เล็ก หัวใจที่มีความสุขคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ อย่าได้ท้อแท้และอย่าได้ไม่ระมัดระวัง จงไปยืนต่อไปด้วยความจริงใจและความกระตือรือร้น บิดามีความหวังนับล้านและพันล้านในดับเบิลฟอเรนเนอร์ ดับเบิลฟอเรนเนอร์จะแสดงความมหัศจรรย์ที่ดวงวิญญาณของอินเดียวจะต้องตะลึง มันจะมาถึง วันนั้นจะต้องมาถึง มันต้องมาเร็ววันนี้! มันจะมาถึงใช่ไหม? วันนั้นจะต้องมาถึงใช่ไหม? วันนั้นจะมาถึงไหม? (มันจะมาเร็วๆ นี้) อย่างน้อยก็พูดว่า "ฮาจิ!" บิดากำลังแสดงความยินดีกับลูกเป็นอย่างมากล่วงหน้า บิดาเห็นว่าดับเบิลฟอเรนเนอร์มีความกล้าหาญมากถึงขนาดนี้ มันเป็นเช่นนี้หรือไม่? มีความหวังมากมายในผู้ที่มาจากต่างประเทศ ลูกนั้นดี เขาชนก็ดีเช่นกัน มีผู้ครองเรือนมากมาย มีกุมารี่มากมายเช่นกัน มีความมหัศจรรย์และไม่มีอะไรนอกจากความมหัศจรรย์ สิ่งนี้ โอเคไหม? ครอบครัวยินดี พูดสิ! ลูกจะทำความมหัศจรรย์อะไร? ลูกเป็นชาวซินดีในนามแต่ลูกเป็นบราห์มิน ลูกจะทำอะไร? พูดสิ! (เราจะประกาศเกียรติคุณชื่อเสียงของบาบา) ลูกจะทำสิ่งนี้เมื่อไหร่? (ในปีนี้) ขอให้ลูกมีกุหลาบจามุนในปาก (ขอให้เป็นอย่างจริง!) ลูกมีความกล้าหาญ (พรของท่านอยู่กับเรา) ผู้ประทานพรนั้นเองก็อยู่กับเรา ดังนั้นพรจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ อัจชะ

ทุกคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกในวงจรี ยินขึ้น! สำหรับผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรก บิดาดากล่าวว่า: ลูกมาที่นี่ล่าช้า แต่ลูกต้องไปข้างหน้า จงไปข้างหน้าให้มากที่สุดทุกคนเมื่อได้เห็นลูกจะกลับมามีความสุข ขอให้คำพูดที่ออกมาจากริมฝีปากของทุกคนเป็น: มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์! มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์! มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์! ลูกมีความกล้าหาญเช่นนั้นหรือไม่? ผู้ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกลูกมีความกล้าหาญใช่หรือไม่? ลูกมาที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ และดังนั้นลูกจะแสดงความมหัศจรรย์ในปีใหม่ใช่หรือไม่? บิดามีความรักอันลึกซึ้งต่อลูกๆทุกคน ลูกได้ทำสิ่งที่รู้คิดมาก ลูกมาถึงก่อนที่มันจะ"สายเกินไป" อย่างน้อยเวลานี้ลูกก็ได้รับที่นั่งในห้องโถงนี้แล้ว ลูกได้รับเตียงหรือที่นอนสำหรับนอน อย่างไรก็ตาม เมื่อป้าย "สายเกินไป" ถูกตั้งขึ้น พวกเขาจะถูกจัดให้ยืนต่อแถวอยู่ในคิว ดังนั้น ลูกจึงยังตระหนักรู้จักกับบิดาได้ในช่วงเวลาที่ดี และลูกได้ทำสิ่งที่รู้คิดแล้ว อัจชะ

ถึงลูกๆทั้งหมดในทุกหนแห่งในโลกที่เป็นภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จทั้งหมด ถึงลูกๆที่กำลังเพียรพยายามอย่างแรงกล้าซึ่งใช้ทุกสิ่งในทางที่มีค่า ถึงผู้ตรวจสอบที่คอยตรวจสอบบัญชีของตนอยู่เสมอและผู้สร้างอนาคต ถึงดวงวิญญาณที่สูงส่งเหล่านั้นซึ่งเปิดเผยพ้ออยู่เสมอในทุกการกระทำของพวกเขา ถึงหลานชาย จากปู่ทวดผู้ยิ่งใหญ่ ขอส่งความรัก ความระลึกถึง ความยินดี และนมัสตมมากมายจากบิดา

หลังจากเฉลิมฉลองการพบปะกับลูกๆ บิดาดาก็กล่าวอวยพรปีใหม่

ถึงดวงดาวแห่งความสำเร็จในทุกหนแห่ง ช่วงเวลาบรรจบกันนี้เป็นการอำลาปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เพราะช่วงเวลาบรรจบกันนี้เป็นการอำลาและการอวยพรเช่นกัน ดังนั้นลูกจึงประสบความสำเร็จอยู่เสมอและจะประสบความสำเร็จต่อไป ไม่มีข้อหรือร่องรอยของความล้มเหลวใดๆ ลูกคือแสงสว่างแห่งดวงตาของท่านที่จากหายไปนานและได้พบเจอแล้ว เป็นที่รักและแสนหวาน ลูกทุกคนจะต้องกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างแน่นอน ด้วยความคิดที่มุ่งมั่นเช่นนี้ จงก้าวเดินทุกอย่างก้าวอย่างทัดเทียมกับพ่อ ขอแสดงความยินดี แสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี! นับล้านๆครั้ง หลายล้านครั้ง นับพันล้านๆครั้ง ถึงเพชรอันล้ำค่ายิ่งของบิดา ยามเช้าที่เป็นเช่นเพชร ยามเช้าที่เป็นเช่นเพชร ยามเช้าที่เป็นเช่นเพชร

- พร:** ขอให้ลูกประสบกับความปลอดภัยโดยมีความจริงจังและความกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นผู้เอาชนะมายา สำหรับลูกๆ ที่วิ่งเพื่อทำงานรับใช้ทางกายและพร้อมกับทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณ และผู้ที่อยู่อย่างพร้อมเสมอ ความจริงจังและกระตือรือร้นในการทำงานรับใช้ของพวกเขาจะกลายเป็นหนทางแห่งความปลอดภัย ผู้ที่อยู่อย่างไม่วางเว้นกับการทำงานรับใช้จะปลอดภัยจากมายา เมื่อมายาเห็นว่าลูกไม่มีเวลา เธอก็จากไป ลูกๆ ที่รักพ่อและงานรับใช้นี้จะได้รับความช่วยเหลือพิเศษในรูปของความกล้าหาญ ซึ่งพวกเขาจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายาได้อย่างง่ายดาย
- คติพจน์:** ทำให้ความรู้และโยคะนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในชีวิตของลูก และธรรมชาติเก่าของลูกจะเปลี่ยนแปลง

***** โอม ขานต์ *****

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 วันสมาธิโยคะโลก ขอให้ลูกๆ บราห์มินทุกคนนั่งสมาธิในโยคะทาปาเข้าร่วมกันตั้งแต่เวลา 18.30น. ถึง 19.30น. และในฐานะเพชรพลอยแห่งความพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แผ่กระจายลำแสงแห่งความพอใจไปในบรรยากาศ ให้พลังที่จะอยู่อย่างพอใจแก่ดวงวิญญาณที่ไม่พอใจ และรับใช้พวกเขาด้วยจิตใจของลูก